



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ที่ ลย ๗๕๔๐๑/๑๐๕ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง สรุปรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ต.ค. ๖๑-๓๐ เม.ย. ๖๒)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน

ต้นเรื่อง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ตามนโยบายโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔) ที่กำหนดว่า “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต”

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ที่ ๑๐๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดข้อปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน

ข้อรายงานสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ในรอบ ๖ เดือน เรื่องมีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. การตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ดินที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปรับพื้นที่เพื่อทำเป็นที่ตั้งขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 ๒. เสาคอนกรีตสำหรับต่อสายไฟฟ้าตัวบ้านค้ำคางอยู่หน้าบ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
- ทั้ง ๒ โครงการได้ดำเนินการใกล้เคียงเสร็จสิ้นแล้วและได้รายงานสรุปผลการร้องเรียนให้ทางอำเภอเมืองเลยและผู้เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางประยูรศรี พิณพงษ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

/ความเห็น...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน

- เห็นควรทวงงานซ่อมเครื่องวัดน้ำ ๓๐๑๗

(ลงชื่อ)



(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน

- ทวงงานซ่อมเครื่องวัดน้ำ ๓๐๑๗

(ลงชื่อ)



(นายชาติชาย จิตรอารีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน